

Lễ giao giải trực tuyến: “Vinh danh tài năng – Ươm mầm tri thức” – Đợt 2

Phần 3: Hỗ trợ hoạch định du học toàn diện – HSBC Premier

Mai Anh: Tiếp theo, tôi xin được kính mời quý khách giả chúng ta sẽ đến với phần Hỗ trợ hoạch định du học toàn diện đến từ HSBC Premier. Để tận dụng thế mạnh kết nối toàn cầu cùng các đặc quyền tài chính quốc tế chuyên biệt, HSBC Premier mong muốn trở thành bộ phận vững chắc giúp các nhân tố sáng giá chinh phục hoài bão, khai phá những tiềm năng vô hạn trong tương lai thông qua học bổng Chấp cánh ước mơ du học. Xin mời cô Nguyễn Thanh Trang – Trưởng bộ phận Marketing, phân khúc Khách hàng cao cấp của HSBC Việt Nam xin được trình bày

Bà Nguyễn Thanh Trang: Xin cảm ơn Mai Anh. Thì chắc tôi cũng chia sẻ phần này cũng sẽ ngắn gọn thôi. chúng ta cần chuẩn bị gì khi đi du học. Thì đây cũng là một cái phần của cái chủ đề mà các bạn đã tham gia là quản lý tài chính khi đi du học như thế nào. Thì hiện nay, thì trên cơ bản thì các bạn sẽ cần chuẩn bị rất kỹ về chuyện chọn trường, chuẩn bị hồ sơ du học, xin nhập học, phải lập kế hoạch, visa, chọn chỗ ở, thì tôi tin chắc rằng giờ đây IDP đã hỗ trợ là rất là tốt. Như vậy thì về phương diện tài chính thì mình chuẩn bị nó bị như thế nào. Thì các bạn cũng đã research rất là kỹ, cũng có rất nhiều bài đã tìm hiểu ở trên mạng mà cũng như các bạn cũng có những cái chính kiến riêng của mình. Thì quản lý tài chính với các bạn trẻ là một khái niệm rất là phổ biến, cho nên tôi thấy một cái mặt bằng chung là các bạn gần gần như đã hiểu được một cái gọi là cái framework chung, hiểu được tính toán tiền nó như thế nào. Ví dụ như là quản lý chi tiêu 70:20:10, hoặc là 50:30:20 dành cho những cái việc thiết yếu, cho dự phòng, cho đầu tư cá nhân. Đầu tư cá nhân ở đây là khi mà các bạn đi du học ở nước ngoài, thì bạn sẽ sử dụng cái tiền đó để mà có thể đi học thêm hay là có thể là đi du lịch khám phá. Thì đối với tôi thì không có tỉ lệ nào 100% đúng vì mỗi bạn chúng ta có cách phân bổ chi tiêu khác nhau và có những bạn thì lại là saving, tiết kiệm thay vì ăn nhà hàng thì tự nấu ăn, có các bạn thì thay vì đi xe bus đi học thì có thể đi xe đạp, và có thể sharepost với các bạn, gọi là sharepost tiền nhà với các bạn du học sinh khác, cũng có bạn kiếm tiền đi làm thêm. Thì riêng về cái điều này thì có rất nhiều bạn nói về chia sẻ về vấn đề đi làm thêm thì tôi cũng rất là, cũng từng là một du học sinh thì tôi cũng nghĩ rằng là các bạn, tôi appreciate điều đó. Nhưng mà mình cũng đừng đặt nặng quá vào nó mà chúng ta đang học hỏi kinh nghiệm, học hỏi những trải nghiệm để mà sau này để mà còn có những trải nghiệm tốt hơn khi ở nước ngoài. Thì để mà quản lý chi tiêu của bản thân như vậy, thì trong cuộc sống của mình ở đây không

phải là bạn phải tiết kiệm tối đa, không quản lý tài chính không có nghĩa sẽ lúc nào cũng tiết kiệm, mà là khi đi du học bạn cần phải hiểu là bạn có thể tự chủ cuộc sống độc lập của mình như thế nào khi không có người thân ở bên cạnh, bởi vì không phải lúc nào bạn alo cũng có cha mẹ của mình ở đó. Thì chính vì vậy mà khi mà đi du học có điều đầu tiên bạn sẽ... về phương diện tài chính thì bạn sẽ phải để ý tiền mình chuẩn bị như thế nào. Chắc chắn ở đây những bạn đã từng đi, đã gọi là cất cánh lên máy bay đi du học rồi thì bạn sẽ có vấn đề là tiền bạc, tiền để ở đâu, bạn nên mở tài khoản ở nước ngoài. Thì khi đó, khi vừa đặt chân đến nước ngoài thì bạn có mở tài khoản nước ngoài này, chắc là sẽ bắt đầu làm quen với chuyển khoản Internet Banking ở nước ngoài, bạn sẽ có mở thẻ thanh toán tại đó. Thì như vậy bạn đã phần các bạn thì cũng có thể là mở thêm thẻ tín dụng tại nước ngoài. Khi đến nơi thì đến một cái ngân hàng gần nhất các bạn được có thể mở tài khoản đó là dễ dàng. Thì tôi tin chắc rằng ở các quốc gia và phát triển như vậy, thì các việc mà mở tài khoản cũng như mở thẻ Visa, MasterCard tại ngân hàng bên đó rất là dễ dàng. Thì bạn có thể để tiền mặt tại đó. Thì đặc biệt là các bạn, tất cả chúng ta khi đi du học đều có bảo hiểm y tế đúng không? Thì mình cũng nên luôn luôn giữ những cái thông tin rất là quan trọng đối với mình, luôn luôn là những thông tin về thẻ bảo hiểm y tế để mà có khi cần thì mình có thể sử dụng. Và đặc biệt, khi các bạn sang ở nước ngoài và cũng như là bắt đầu tiếp cận với, gọi là ngân hàng nước ngoài, thì bạn phải có kiến thức về tội phạm công nghệ để tránh những trường hợp đáng tiếc như là hack tài khoản, hay là chuyển tiền lừa đảo ở nước ngoài. Tại vì có thể Việt Nam nó chưa nhiều nhưng ở nước ngoài đó có khá là nhiều những cái trường hợp như vậy và ảnh hưởng đến cái việc mà bạn quản lý tài chính của mình. Và về mặt hỗ trợ khẩn cấp, cũng như chị cũng đã nói là hỗ trợ cung cấp ở đây là phải lưu cho mình cái số khẩn cấp của đại sứ quán, còn nếu đối với tài chính thì bạn sẽ phải có số khẩn cấp của ngân hàng để có khả năng mà trong trường hợp mất cấp dữ liệu, mất cấp thẻ mà bạn có thể báo mất. Thì đây là những cái gọi là, tôi chia sẻ những cái gọi là những chuẩn bị rất là cơ bản về mặt tài chính để mình khi ở nước ngoài, ở nơi xa lạ như vậy thì mình có những cái sự chủ động nhất định. Tôi nghĩ rằng những cái này thì tất cả đa phần các bạn đang đi du học thì cũng đã biết hoặc cũng có thể là chưa được nắm rõ hết, thì các bạn cũng có thể là những bạn nào chưa biết thì mình có thể mà tham khảo tham khảo thêm.

Thế thì đối với HSBC Premier thì là một đơn vị Ban Tổ Chức, chúng tôi ngoại trừ việc mà cung cấp, gọi là mở ra cho các bạn cơ hội để mà tiếp cận với lại giấc mơ du học, thì chúng tôi cũng có nhiều dịch vụ ngân hàng để hỗ trợ các bạn khi ở nước ngoài. Thì như những vấn đề tôi đã chia sẻ

ở trên, trong bất kỳ trường hợp nào mà bạn cần hỗ trợ khẩn cấp 24/7, cũng như hỗ trợ việc mở tài khoản tại nước ngoài khi đi du học thì các bạn có thể đến chi nhánh HSBC không chỉ là ở Việt Nam mà có thể HSBC tại nước ngoài, và tất cả các tài khoản này có đều liên kết với nhau để các bạn có thể thực hiện chuyển khoản rất là dễ dàng, từ Việt Nam sang nước ngoài và ngược lại.

Thì để mà có nhiều thông tin hơn về hỗ trợ hoạch định tài chính mà khi nào bạn cần, thì các bạn có thể scan QR code để chúng tôi tư vấn nhiều hơn. Thì tôi rất là cảm ơn các bạn đã tham dự, và tôi rất là cảm kích cái việc mà các bạn đã tìm hiểu làm sao để cho mình quản lý tài chính như thế nào, thì chúng tôi hi vọng rằng là các bạn với những kiến thức cũng như những gì mà chúng tôi chia sẻ ở đây, các bạn đã học được trong quá trình mà các bạn tìm hiểu, nghiên cứu để mà làm cái bài thuyết trình của mình có thể giúp bạn trưởng thành hơn, cũng như giúp các bạn chủ động hơn trong việc quản lý tài chính cá nhân ở nước ngoài. Xin cảm ơn ạ.